

Khánh Hòa: Báo chí phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường

15:32 21/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/10, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề “Vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham dự hội thảo có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội viên, phóng viên, nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Với ý thức trách nhiệm cùng tấm lòng của những người làm báo Khánh Hòa, Hội thảo đưa ra những nội dung chuyên sâu gắn với vai trò của báo chí truyền thông trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, vì sự phát triển của quê hương và hạnh phúc của nhân dân.



Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.T.

Nội dung của Nghị quyết số 09 Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có xác định mục tiêu: “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải dựa trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển; bảo vệ môi trường (BVMT) và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản truyền thống, lịch sử; phát triển kinh tế đi đôi với BVMT...”. Đến năm 2045, Khánh Hòa “là một trong những địa phương đi đầu trong BVMT và việc thực hiện phát thải khí nhà kính về mức không”. Nêu lại những nội dung trên để thấy vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông trong việc nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong BVMT.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Văn Thiệu khẳng định hội thảo sẽ là diễn đàn thông tin, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; trao đổi các giải pháp về nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, xã hội, công nghệ, quốc phòng thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng, chống cháy rừng, dịch bệnh; thông tin, thảo luận về trách nhiệm xã hội của báo chí theo quy định tại Luật Báo chí, vai trò của truyền

thông trong tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, cũng như cách tiếp cận của báo chí trong truyền thông chính sách... Từ đó, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu hôm nay và mai sau.



Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: N.T.

Ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, cho biết truyền thông là một yếu tố quan trọng, mất xích không thể thiếu để việc bảo vệ, gìn giữ môi trường trở nên hiệu quả nhờ vào sự thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, cá nhân và tổ chức.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, hội thảo này có tính thời sự, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường cũng như hoạt động báo chí truyền thông, cả trong tác nghiệp cũng như nghiên cứu lý luận”, ông Đoàn Minh Long cho biết.



*PGS, TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo
Điển đàn Đại dương toàn cầu (GOF) tham luận tại hội thảo_Ảnh: N.T.*

Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao việc Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã chủ động đề xuất và tổ chức hội thảo mang tính thời sự, và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cần nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực này cho chính đội ngũ những người làm báo thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến phát triển kinh tế biển bền vững; tổ chức các sự kiện, hoạt động bảo vệ môi trường cho đội ngũ những người làm báo. Hội có thể nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ phóng viên về môi trường để tập hợp các phóng viên chuyên viết về lĩnh vực này. Trong bối cảnh phát triển truyền thông trên không gian số, rất cần quan tâm hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng vì sẽ tác động rất lớn tới nhận thức của phần lớn công chúng trong xã hội, nhất là giới trẻ.



Ông Đinh Văn Thiệu và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đồng hành với hội thảo_Ảnh: N.T.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề: Bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên biển hiện nay; sự chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu của các địa phương; phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế; vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường; những vấn đề đang đặt ra đối với vấn đề phản biện xã hội của báo chí truyền thông về môi trường; thực trạng truyền thông về vấn đề bảo vệ môi trường; trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo khi đưa tin về vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay; một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ môi trường trên báo chí...

Gần 60 tham luận, bài viết của các nhà khoa học, nhà báo đã gửi về cho Hội thảo với nhiều trao đổi và đề xuất có giá trị.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khanh-hoa-bao-chi-phat-huy-vai-tro-trong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-bao-ve-moi-truong>